

Thông cáo báo chí: Lời phát biểu của ĐC Bernt Eidsvиг về vấn đề GM Georg Müller

Giáo Hội CG tại Na Uy bị rung động tận gốc rễ sau khi Thánh Bộ Đức Tin ra công bố vào ngày 06 tháng tư vừa qua là cựu GM Müller của Trondheim đã thú nhận là đã phạm tội lạm dụng tình dục với một trẻ vị thành niên và sự vụ này đã khiến GM. Müller chấm dứt chức vụ vào dịp Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm ngoái.

Cá nhân tôi lúc này thật là khó khăn, không biết dùng lời lẽ nào cho thích đáng. Tuy nhiên, và trước hết mọi sự, ước mong muốn tạm thời, tôi muốn biểu lộ mối cảm thông của mình đối với nạn nhân trong vụ việc này, tôi hy vọng và cầu nguyện cho những ước muốn của nạn nhân là danh tánh đương sự được giữ kín, và điều này cũng được mọi người tôn trọng. Gánh nặng rủi ro của nạn nhân từ thưở xa xưa đã quá đủ rồi. Vụ việc này được xử lý theo các hướng dẫn của Giáo Hội, và mọi yêu cầu cũng như nguyện vọng của nạn nhân đều được tôn trọng và thỏa đáng một cách tốt nhất.

Thứ đến, hôm nay tôi muốn nói lên sự tủi hổ của tôi thay cho Giáo Hội và nhấn mạnh rằng, hành vi của cựu GM. Müller đã đi ngược lại các lề luật của Hội Thánh mà đương sự phải tuân theo, và những lời thề hứa mà đương sự phải trung thành. Cũng như tôi đã nhắc đến trong các bài giảng của tôi trong Tuần Thánh vừa qua, nhân dịp tham dự bàn thảo về các vụ tai tiếng do lạm dụng tình dục trong GHCG hoàn vũ,

Trong suốt quá trình lịch sử của GH không ai xâm phạm đến trẻ em và trẻ vị thành niên mà nhận được sự cho phép của GH cả. Lời Chúa trong tin mừng nói về `kẻ căm dỗ người khác đã là phạm tội, trong đó phải kể đến sự dụ dỗ trẻ em và trẻ vị thành niên, vấn đề này vẫn còn giá trị đời đời. Vì vậy những biến cố loại này rất hiếm trường hợp ngoại lệ, vì thế những sự việc thường thì xảy ra trong bóng tối và bí mật. Sự lường gạt đối với trẻ em đồng thời cũng chính là sự lường gạt Giáo Hội và các đáng bậc thừa sai của Hội Thánh.

Hôm nay một ánh sáng nhỏ được lóe lên giữa trong lúc giao động và thất vọng, đó là tất cả chúng ta đều cảm thấy là trong trường hợp sự vụ GM Müller, Tòa thánh đã ứng xử một cách nhanh chóng và hữu hiệu ngay sau khi nhận được sự tố cáo về vụ việc. Mặc dù sự vụ đã xảy ra trong quá khứ với một thời gian quá lâu dài và đã quá thời gian tố tụng chiếu theo luật pháp Na uy, nhưng các vi phạm liên quan đến lề luật nội vi của GH thì vẫn còn nguyên vẹn. Chính vì thế cựu GM Müller đã phải đứng ra ngoài lề mọi phần hành công việc phụng vụ.

Trong những ngày nặng nề hiện nay, chúng ta, không thể làm gì hơn là cố gắng cư xử đàng hoàng và đứng đắn, làm việc chuyên cần để cho các sự vụ tương tự như thế sẽ không bao giờ tái diễn, và chúng ta hãy hướng về Chúa trong hăm mình và cầu nguyện cho nạn nhân, cầu nguyện cho các linh mục, cho mọi tín hữu và cho GHCG Na uy, đồng thời cầu nguyện cho tất cả những ai đang chịu khổ đau vì các vụ lạm dụng tình dục ở nơi này hay nơi khác trên toàn thế giới. Một lần nữa, tôi trích dẫn từ một bài giảng như trên:

Có thể sự khủng khiếp mà chúng ta chứng kiến hôm nay sẽ mang đến những điều tốt lành? Tôi tin là sẽ như thế, nhưng chúng ta phải cố gắng để có cái nhìn vấn đề một cách liên kết và toàn diện. Đây là biến cố thuộc loại tình lọc mà Hội Thánh đã từng trải qua nhiều lần trong lịch sử của GHCG: như trong các biến cố về vụ ly khai lớn, vụ không chế và ngược đãi, vụ gieo rắc nghi ngờ và can dự vào chính trị. Các biến cố khác biệt và tình cờ này đã tác động đến tâm hồn và sự yếu đuối của chúng ta. Nỗi buồn rầu đang đè nặng lên chúng ta, thực chất không phải là mối lo buồn đích thực, và vì thế thành ra nặng nề khủng khiếp để gánh chịu. Tôi yêu cầu tất cả quý vị hãy nghĩ đến việc làm cách nào để che chở trẻ em đối với sự xâm phạm tình dục bởi vì chung cuộc chúng ta chỉ tìm hiểu để đặt các giới hạn thích đáng. (...) Chúng ta hãy chỗi dậy và trở nên hiện hữu như là thân thể của Chúa Kitô mà ở đây là sự thánh thiện tuyệt đối và sự dĩ không có chỗ chứa, không chống đỡ nổi.

Một cách đặc biệt, tôi cam đoan với hết thầy anh chị em tín hữu thuộc giáo phận Miền Trung Na Uy trong lời nguyện tiên tụng của tôi trong những ngày này. Đây là một trở ngại lớn khiến cho anh em trở nên có giá trị trong khi cố gắng để vượt qua. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi, xin cho tôi được là một chủ chăn tốt lành trong thời kỳ khó nhọc cho hết thầy chúng ta.

Phần còn lại tôi xin được đề cập trong "Thư gửi các tín hữu trong thời gian khó khăn của Giáo Hội" và trong bài giảng đã được nêu trên.

Klosterneuburg, Áo Quốc, 06.04.2010

+ Bernt Eidsvig
Giám Mục Oslo
Tông Tòa Trondheim

Nguồn: <http://www.katolsk.no>
Chuyển ngữ: Phạm Công Bằng